

Biểu mẫu 3.1

UBND QUẬN DƯƠNG KINH
TRƯỜNG THCS ĐA PHÚC

(Kèm theo Công văn số /SGDDT-TTr ngày /3/2022 của Sở GDĐT)

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS năm học 2023-2024

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp			
		Lớp 6	Lớp 7	Lớp 8	Lớp 9
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none">- Độ tuổi học sinh: khối 6 từ 11-13 tuổi, khối 7 từ 12 - 14 tuổi, khối 8 từ 13 - 15 tuổi, khối 9 từ 14 - 16 tuổi (tính từ năm sinh đến năm đăng ký dự tuyển)- Hộ khẩu thường trú trong địa bàn: Phường Đa Phúc- Quận Dương Kinh - TP Hải Phòng.- Đối với khối 6 :<ol style="list-style-type: none">1. Đơn xin xét tuyển2. Giấy chứng nhận hoàn thành bậc tiểu học3. Học bạ, giấy khai sinh, hộ khẩu (thời gian từ 26/7 đến 16/8)- Khối 7, 8, 9: là học sinh của nhà trường trong các năm qua, đủ điều kiện được lên lớp (thời gian tập trung học sinh vào 1/9)- Đối với học sinh chuyển đến : Đơn xin chuyển trường có sự đồng ý của nơi đi và nơi đến, học bạ, khai sinh, hộ khẩu hợp lệ. (thời gian nhận hồ sơ từ 1/8 đến 15/8 hàng năm)			



II	<p align="center">Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với lớp 9: Thực hiện việc dạy và học theo chương trình 2006 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành, dạy đủ các môn: Văn, Sử, Địa, GDCD, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Thể dục, Tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Môn tự chọn: các môn Tiếng Anh 9 (HS chọn học chủ đề bám sát) - Đối với lớp 6, lớp 7, lớp 8 học các môn theo chương trình GDPT 2018. Môn tự chọn: Theo quy định của chương trình - Căn cứ chương trình giáo dục và biên chế năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch và thời khoá biểu để điều hành hoạt động dạy học hợp lý.
III	<p align="center">Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu về thái độ học tập của học sinh</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà trường phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với gia đình để giáo dục học sinh theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành. Thường xuyên trao đổi với PHHS qua sổ liên lạc điện tử. Hàng năm tiến hành họp PHHS ít nhất 3 lần: đầu năm, kết thúc HKI và cuối năm. - Học sinh phải có thái độ học tập tích cực, tự học sáng tạo, phát huy tính tích cực của học sinh, chấp hành tốt nội quy của nhà trường đề ra. Học sinh được kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo quy chế đánh giá và xếp loại học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc đánh giá học sinh đảm bảo đổi mới theo Thông tư 26/BGDĐT; Thông tư 22/BGDĐT của Bộ Giáo dục đào tạo, đảm bảo yêu cầu công khai, công bằng, khách quan, chính xác toàn diện. Kết quả đánh giá và xếp loại học sinh được thông báo cho gia đình vào cuối học kỳ và cuối năm học trên Sổ liên lạc điện tử bằng phần mềm Enetviet.
IV	<p align="center">Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động giáo dục trên lớp tiến hành thông qua việc dạy học các môn bắt buộc và tự chọn trong chương trình giáo dục của cấp học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. - Nhà trường phối hợp các tổ chức, cá nhân tham gia giáo dục ngoài nhà trường, thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như: Tham quan dã ngoại về nguồn, đưa các trò chơi dân gian vào trong nhà trường, các hoạt động ngoại khoá về khoa học, văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, nhằm phát triển toàn diện phù hợp với đặc điểm sinh lý lứa tuổi học sinh.

11/01/2024

V	<p>Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh đạt được</p>	<p>- Giáo dục cho học sinh phát triển năng lực: năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực CNTT...; học sinh có phẩm chất đạo đức tốt; yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm; đảm bảo cho HS có đủ sức khoẻ học tập, đủ điều kiện và trình độ học tập.</p> <p>- Kết quả dự kiến đạt được như sau :</p> <p>+ Về học lực: loại Giỏi: đạt tỷ lệ 40 %; loại Khá từ 45 %; loại trung bình: 15 %, không có HS yếu, kém.</p> <p>+ Về KQ rèn luyện/hạnh kiểm: loại Tốt 96,0 %, loại Khá: 3,5 %; Trung bình: 0,5 %</p> <p>+ Tỷ lệ học sinh lên lớp: 100%. Tỷ lệ học sinh bỏ học 0 %.</p> <p>+ Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%</p> <p>+ 100% HS tham gia BHYT</p> <p>+ 100% HS được khám sức khỏe định kì.</p> <p>+ Danh hiệu nhà trường đạt Tập thể lao động Tiên tiến xuất sắc.</p>
VI	<p>Khả năng học tập tiếp tục của học sinh</p>	<p>- Học sinh học xong chương trình của lớp học có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Hiệu trưởng nhà trường ghi vào học bạ công nhận hoàn thành chương trình lớp học, đủ điều kiện theo học lớp tiếp theo.</p> <p>- Học sinh học hết chương trình THCS, có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Trường phòng Giáo dục và Đào tạo quận Dương Kinh cấp bằng THCS, học sinh có thể tham gia tuyển 10, học các lớp trung cấp nghề ...</p>

Đa Phúc, ngày 13 tháng 01 năm 2024



Lê Thị Kim Thanh